



สรุปข่าวรัฐสภา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๔ เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

(๑) กระทู้ถาม

๑.๑ กระทู้ถามสดด้วยวาจา

๑.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง วิกฤติโควิด-๑๙ ต่อเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยมี นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะเรื่องค่าครองชีพที่มีราคาสูง จึงอยากสอบถามใน ๒ ประเด็นคือ

๑. ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเกินราคา ราคาแพง นายกรัฐมนตรีมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และจะดำเนินการอย่างไรให้คนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อยสามารถซื้อได้ในราคาที่ถูกลง เข้าถึงแหล่งซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาถูก เพื่อแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพง ขายเกินราคา

๒. จากปัญหาการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากมีการรับเงินซ้ำซ้อนกันเพราะได้รับเงินบำนาญยังชีพ ซึ่งเป็นความผิดพลาดของกรมบัญชีกลาง จึงอยากทราบว่าต่อไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน ๑๕,๓๐๐ คน ที่อยู่ในรายชื่อที่จะต้องเรียกคืนเงิน ยังจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อไปหรือไม่ และจะมีการเอาผิดกับกรมบัญชีกลางอย่างไร กรณีดำเนินการผิดพลาด

นายจตุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตอบชี้แจงว่า ประเด็นปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาแพง ขายเกินราคา ว่า รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ซึ่ง รัฐบาลมอบให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแก้ไข โดยจะดำเนินคดีกับผู้ขายสลากเกินราคา ด้วยการเพิ่มจำนวนค่าปรับ ส่วนต้นเหตุที่สลากกินแบ่งรัฐบาลมีราคาแพง เนื่องจากผู้ขายไม่สามารถเข้าถึงแหล่งซื้อราคาถูกได้ รัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาด้วยการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคาต้นทุนให้ทั่วถึง อาจผ่านทางจังหวัด หรือผ่านช่องทางอื่น โดยจะได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกระทรวงการคลัง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้มีการกระจายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ทั่วถึง ปรับระบบอุปสงค์อุปทานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้มีความสมดุล แก้ปัญหาเรื่องยี่ปัวด้วย ทั้งนี้ขอรับปัญหานี้ไปประสานงานต่อไป

ประเด็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นั้น ขณะนี้ผู้สูงอายุมีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมสูงวัยที่มีอายุเพิ่มมากขึ้น และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น จากกรณีเรียกเก็บเงินคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ นั้น ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขโดยทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมาย และทนายอาสาทั่วประเทศ ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุทั้งหมด และในขณะนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุมิให้ได้รับความเดือดร้อน และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ควรเรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุเลย สำหรับผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินยังชีพผู้สูงอายุ นั้น เป็นไปตามมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ส่วนผู้สูงอายุจำนวน ๑๕,๓๐๐ คน ที่ได้รับเงินซ้ำซ้อน จากการตรวจสอบพบว่าได้รับเบี้ยบำนาญพิเศษ ๒๔ ประเภท หากคนใดได้รับมาโดยสุจริต เป็นบำนาญจตกทอด คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จะหาทางออกที่เป็นธรรมแก่ผู้สูงอายุต่อไป หากคนใดมีการแจ้งไม่ถูกต้องจะต้องมีการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป พัฒนาสังคมทุกจังหวัด ศูนย์ผู้สูงอายุ และฝ่ายกฎหมาย จะร่วมกันหาทางออกและนำเสนอต่อรัฐบาล ในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นคำถามที่ถามว่าจะได้รับต่อไปหรือไม่ จะต้องตรวจสอบและพิจารณาโดยละเอียดก่อนว่า เข้าข่ายบำนาญพิเศษประเภทใด หากไม่เข้าข่ายก็ จะไม่มีการเรียกเก็บ

๑.๑.๒ กระตุ้ถามเรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมี นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดภารกิจ ไม่สามารถตอบกระตุ้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระตุ้ถามไปในการประชุมครั้งถัดไป

๑.๑.๓ กระตุ้ถาม เรื่อง ปัญหากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมี นายภราดร ปริศนานันท์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

เนื่องจากมีประชาชนเดือดร้อนจากการถูกยึดบ้านจากการค้างประกัน กยศ. มีการยึดบ้าน ทั้งที่ชำระหนี้หมดแล้ว ซึ่งเป็นการทำงานที่ผิดพลาดของกองทุนฯ รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ไขปัญห การฟ้องร้องระหว่างผู้กู้กับกยศ. อย่างไร และด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหแบบเดิมรัฐต้องใช้งบประมาณในการดำเนินคดีกว่าพันล้านบาท ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหได้ในระยะยาว โดยแท้จริงแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากพระราชบัญญัติ กยศ. พรรคภูมิใจไทยจึงมีการยื่นร่าง พ.ร.บ. กยศ. ฉบับแก้ไข โดยมีประเด็นที่สำคัญคือ ให้เป็นการกู้ที่ปลอดดอกเบี้ย ให้ผู้กู้เป็นผู้ค้ำประกันตัวเอง ให้ผู้กู้ที่สำเร็จการศึกษาที่ได้เกียรติคุณอันดับหนึ่งไม่ต้องชำระหนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้กู้มีแรงบันดาลใจในการศึกษา ส่วนผู้กู้ที่ไม่สามารถชำระหนี้เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพ ให้รัฐรับเข้าทำงานเพื่อให้ผู้กู้มีรายได้มาชำระหนี้ตามจำนวนปีที่กำหนด และให้ผู้กู้ที่ศึกษาในศาสตร์ที่ภาครัฐต้องการไม่ต้องชำระหนี้พร้อมทั้งให้บรรจุในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป จาก พ.ร.บ. ดังกล่าว รัฐบาลมีแนวคิดต่อ พ.ร.บ. ที่ต้องการแก้ไขอย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ที่กระทรวงการคลังจะเห็นชอบกับร่าง พ.ร.บ. กยศ. ที่เสนอ เนื่องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ขัดข้องกับร่างดังกล่าว เพื่อที่จะได้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางร่วมกันต่อไป

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงว่า กองทุนมีการประเมินประชนอม ติดตามทางคืนแบบให้โอกาสผู้กู้ แต่ถ้าไม่ชำระหนี้จนคดีครบอายุความ มีการทำ สัญญาประณัติประชนอมยอมความ ๙ - ๑๕ ปี กองทุนบังคับคดีเพื่อไม่ให้ขาดอายุความตามที่กำหนด งดการขายทอดตลาด และให้เวลาการผ่อนชำระอีก ๖ ปี หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ กองทุนขยายระยะเวลาออกไปอีก จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ในกรณีที่เกิดขึ้นถ้าใช้เวลาเกินกว่าที่กองทุนได้กำหนดเวลาไว้ จึงจำเป็นต้องบังคับคดี กองทุนพยายามยืดเวลาให้ได้มากที่สุด แต่จำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องเนื่องจากเป็นงบประมาณแผ่นดิน กรณีที่ผู้กู้ถูกยึดบ้านทั้งที่มีการชำระหนี้ครบนั้น เกิดจากผู้กู้ไม่ได้ถอนคดีออกจากการบังคับคดี โดยในขณะนี้ นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้ให้การรับรองร่าง พ.ร.บ. ที่พรรคเพื่อไทยเสนอ เนื่องจากยังพบปัญหาในหลายประเด็น ซึ่งการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระ สามารถดำเนินการแก้ไขระเบียบของกองทุนฯ ให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ. กยศ. กำหนด โดยเป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุน ในด้านของความเท่าเทียมของการศึกษานั้น ได้มีกองทุน ความเสมอภาคทางการศึกษา หรือทุนที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ให้กับเยาวชนที่มีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดีและ เยาวชนที่มีความยากจน สำหรับเด็กด้อยโอกาสมีกองทุนต่าง ๆ คอยช่วยเหลือ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีงบประมาณ สำหรับทุนการศึกษาที่มีเงื่อนไข และไม่มีเงื่อนไขอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ไม่ได้รับรอง พ.ร.บ. ที่ต้องการ แก้ไขนั้น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อทางการเงินให้กับกองทุนในอนาคต และส่งผลกระทบต่อการคลัง ในประเทศระยะยาว โดยในปัจจุบัน กยศ. ไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินแต่ใช้งบประมาณที่ผู้กู้นำมาชำระ ในรูปแบบกองทุนหมุนเวียน สำหรับการเว้นหนี้ให้กับผู้กู้ที่ได้เกียรตินิยมอาจเกิดความเหลื่อมล้ำกับผู้ที่ไม่ได้ศึกษา ในระดับอุดมศึกษา และการให้เข้ามาทำงานในภาครัฐต้องคำนึงถึงรายได้ของผู้กู้ว่าเพียงพอต่อการดำเนินชีวิต หรือไม่ภายหลังจากโดนหักหนี้ กยศ.แล้ว ประเด็นสุดท้าย พ.ร.บ. กยศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้อำนาจกับ คณะกรรมการกองทุนให้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาและการ ชำระเงินคืน รวมทั้งการผ่อนผันชำระเงินคืน ลดหย่อนหนี้ ระเบียบการชำระเงินคืนกองทุน เป็นกฎหมายที่มีความ ยืดหยุ่นและเหมาะสมจึงอาจจะยังไม่มีเหตุจำเป็นที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมตามร่าง พ.ร.บ. กยศ. ที่มีการแก้ไข แต่มีการหารือเพื่อพิจารณาความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมต่อไป

๑.๒ กระทั่งถามทั่วไป

๑.๒.๑ กระทั่งถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ โดยมี นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี

ในช่วง ๒ - ๓ ปีที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ ในช่วงเดือนตุลาคมไป จนถึงกุมภาพันธ์ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็น อย่างมากสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่น PM ๒.๕ ได้แก่ ไฟป่า การเผาขยะ ฝุ่นควันที่เกิดจากการทำอุตสาหกรรมต่าง ๆ ควันจากท่อไอเสียและการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์ ทำให้เกิดควันดำและฝุ่น ซึ่งขณะนี้คุณภาพ อากาศมีค่าสูงเกินกว่าระดับมาตรฐาน อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศขึ้นอีก จึงขอเรียนถามว่ารัฐบาลมี มาตรการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับในสถานการณ์ฝุ่น PM ๒.๕ หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลมีได้นั่งนอนใจ กับปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลให้ความสำคัญกับเป็นอย่างยิ่งต่อปัญหาดังกล่าว มีการตรวจสภาพอากาศ เพื่อประเมินสถานการณ์ทุกวัน ตลอดจนได้ขอความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมิให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองลามมายังประเทศไทย กรณีที่เป็นผลข้างเคียงจากประเทศเพื่อนบ้าน

ส่วนภายในประเทศได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อีกทั้งรัฐบาลได้บรรจุเรื่องดังกล่าวให้เป็นวาระแห่งชาติ มีมาตรการในการแก้ไข ได้แก่ ๑. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่โดยการมอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีปัญหาต้นกำเนิดของฝุ่นแตกต่างกัน ๒. มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นตอ เช่น ที่กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีการประสานงานกับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ ด้วยการนำเสนอส่วนลดกับผู้ครอบครองรถยนต์ดีเซลสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ได้มีการตรวจสอบสภาพรถตามท้องถนนทั่วประเทศ เพื่อตรวจสอบมาตรฐานรถยนต์ ตรวจควันดำ เพื่อจำกัดการใช้รถสำหรับรถที่ไม่ได้มาตรฐาน ลดการเกิดฝุ่นควัน และได้มีการกำหนดมาตรฐานน้ำมันและเครื่องยนต์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนจากมาตรฐานน้ำมันยูโร 4 ให้เป็นยูโร 5 ภายในปี ๒๕๖๗ รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารโรงเรียนแต่ละโรงเรียน พิจารณาสภาพคุณภาพอากาศในบริเวณโรงเรียนเพื่อสั่งปิดเรียนชั่วคราวได้ สถานการณ์ PM 2.5 มี ๒ ปัจจัยที่ทำให้เกิดคือ ปัจจัยที่มนุษย์ผลิต ซึ่งสามารถควบคุมได้ เช่น การเผาไหม้ การเผาป่า การสันดาปของเครื่องยนต์ จากภาคเกษตร จากภาคอุตสาหกรรม ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีมาตรการ “ชิงเก็บลดเผา” ส่งเสริมให้มีการเก็บวัสดุที่อยู่ในป่าแทนการเผาป่า ด้วยการประสานงานกับภาคเอกชนให้รับซื้อเศษวัสดุ ใบไม้ กิ่งไม้ เพื่อนำไปอัดก้อน หรือแปรรูปในรูปแบบต่าง ๆ ลดการเผาป่าที่สร้างมลพิษ แปรรูปเศษกิ่งไม้เพื่อแปรเป็นเงินเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว นับแต่เริ่มมาตรการได้ผลเป็นที่น่าพอใจทุกภาคทุกจังหวัดในภาคเหนือ มีค่าฝุ่นลดลงร้อยละ ๒๐ สำหรับภาคกลางที่มีพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ มีมาตรการลดพื้นที่การเผาอ้อยให้ได้ร้อยละ ๘๐ ประสานงานกับโรงงานน้ำตาลให้ลดปริมาณการซื้ออ้อยที่ผ่านการเผาไฟสร้างมาตรการจูงใจไม่ให้เกษตรกรเผาอ้อย เช่น ลดราคาอ้อย ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควร ส่วนของนาข้าว กระทรวงทรัพยากรฯ ประสานไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้เฝ้าระวังการเผาในที่โล่ง ในช่วงสภาวะอากาศกดทับ มีการบินตรวจสภาพอากาศอยู่เสมอ และอีกปัจจัยที่เป็นต้นกำเนิดของฝุ่นที่ไม่สามารถควบคุมได้คือ สภาวะอากาศ การพัดผ่านของลม การไม่มีลมก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ทำให้ฝุ่นละอองสะสมในกรุงเทพมหานคร ที่ไม่สามารถควบคุม แต่เรามีการพยากรณ์อากาศที่ค่อนข้างแม่นยำ ในการแจ้งเตือนประชาชน เพื่อป้องกันตนเอง หรือลดพฤติกรรมที่จะทำให้เกิดฝุ่นควันมากขึ้น การดำเนินมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า ค่าฝุ่นเกินมาตรฐานมีการลดลง แต่อาจมีบางช่วงที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่ทั้งนี้ภาพรวมนับตั้งแต่มีการจัดการเรื่องดังกล่าวมาถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และจะพยายามดำเนินการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหานี้

๑.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดภารกิจ ขอเลื่อนการตอบกระทู้ไปในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑.๒.๓ กระทั่งถาม เรื่อง ขอให้ปรับปรุงระบบการจัดทำน้ำประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร โดยมี นายอภิชาติ ตรีสวัสดิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้ง กระทั่งถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประชาชนในเขตเทศบาลนครสกลนครและบริเวณใกล้เคียงใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค จากหนองหารมาเป็นเวลานานกว่า ๖๐ - ๗๐ ปี โดยมีโรงกรองน้ำประปาซึ่งตั้งอยู่ริมหนองหารผลิตน้ำประปา ส่งให้ประชาชนเพื่อการอุปโภคบริโภค เดิมโรงกรองน้ำต่อท่อสูบน้ำเย็นเข้าไปยังบริเวณน้ำสะอาดกลาง หนองหารประมาณ ๔ กิโลเมตร แต่เมื่อ ๑ ปีที่ผ่านมา หน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่หนองหารได้รู้ถือน ท่อลำเลียงน้ำจากหนองหารออก เนื่องจากเห็นว่าเป็นการทำลายสภาพภูมิทัศน์ทางการท่องเที่ยวในขณะที่ ประชาชนยังต้องใช้น้ำประปาจากหนองหาร มาเป็นน้ำดิบมาทำน้ำประปา ปัจจุบันโรงกรองน้ำตั้งอยู่ห่างจาก ระดับน้ำปกติของหนองหารมาก การประปาจึงได้ดำเนินการขุดร่องน้ำให้น้ำไหลมาลงสู่สระเก็บน้ำสำรอง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้น้ำที่ได้เกิดการปนเปื้อนของโลหะหนัก ประกอบกับระบบกรองน้ำของ โรง กรองน้ำยังเป็นระบบเก่าที่ใช้งานมา ๕๐ - ๖๐ ปีแล้ว เป็นระบบกวนช้า กวนเร็วไม่สามารถกรองสารเคมีและ โลหะหนักได้ จึงขอเรียนถามว่า

๑. กระทรวงมหาดไทยมีโครงการที่จะปรับปรุงแก้ไขระบบกรองน้ำประปา ส่วนภูมิภาคของจังหวัดสกลนครให้เป็นระบบที่ทันสมัย สามารถกรองสารพิษ โลหะหนักหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๒. กระทรวงมหาดไทยมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งโรงกรอง น้ำประปาส่วนภูมิภาคที่จะต้องในพื้นที่กว้างขวางเพียงพอต่อการจัดตั้งระบบจัดทำน้ำสะอาดอย่างมี ประสิทธิภาพและอยู่ใกล้แหล่งน้ำบริสุทธิ์หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด

๓. ในอนาคตการประปาส่วนภูมิภาคมีแผนที่จะเตรียมมวลน้ำสะอาดที่จะนำมา ทำน้ำประปาให้แก่เทศบาลสกลนครและบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ เนื่องจากสภาพน้ำในบริเวณชายขอบ หนองหารในปัจจุบันมีมลภาวะที่ไม่เหมาะต่อการบริโภค และอาจลดน้อยลงในบางช่วงฤดู ขอทราบ รายละเอียด

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ตอบกระทั่งถาม ตอบชี้แจงว่า การประปาส่วนภูมิภาคได้มีการ จัดตั้งสถานีผลิตน้ำในพื้นที่หนองหาร ๒ แห่ง ได้แก่พื้นที่บริเวณใกล้กับสำนักงานประปา ตำบลเชิงชุม อำเภอมือง จังหวัดสกลนคร อีกแห่งอยู่บริเวณบ้านดอนเชียงคูน เพื่อบริการผลิตน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้อุปโภคและบริโภคอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่าระบบกรองน้ำประปาในประเทศไทยเป็นระบบสากลและมีคุณภาพ ไม่มีกลไกเครื่องจักรกลที่ซับซ้อน และใช้งบประมาณน้อย สามารถมีน้ำใช้อย่างทั่วถึง อีกทั้ง การประปาส่วนภูมิภาคได้มีแผนปรับปรุงเพื่อขยายพื้นที่รองรับการเจริญเติบโตของชุมชนให้มิน้ำใช้ไปได้จนถึง ปี ๒๕๗๙ ด้านปัญหาโลหะหนัก ได้สั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคทำความเข้าใจประชาชนในท้องถิ่นว่ามีการ บำบัดน้ำเสียก่อนส่งไปที่อ่างน้ำสาธารณะที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสร้างความ มั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคได้ให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร มีการศึกษาพัฒนาหนองหารแบบยั่งยืน และในปี ๒๕๖๒ ได้ให้บริษัทเอกชนเข้ามาศึกษา ซึ่งผลการศึกษาที่ผ่านมาน้ำบริเวณพื้นที่หนองหารอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสามารถ นำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้ อีกทั้งการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครได้เก็บตัวอย่างน้ำหาสิ่งเจือปน แต่ผลสำรวจคือไม่พบสารหรือสิ่งเจือปนใด ๆ และมีการตรวจสอบน้ำดิบและน้ำประปาอยู่เสมอ ซึ่งน้ำมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่สากลกำหนด และแนวทางในการจัดตั้งโรงกรองน้ำหรือผลิตน้ำประปานั้น จำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ส่งไปยังผู้ใช้บริการที่ใกล้ที่สุด เร็วที่สุด และประหยัดที่สุด เพื่อประหยัดงบประมาณเพราะจะส่งผลต่อการคิดอัตราค่าน้ำประปาให้กับประชาชน หากอนาคตพื้นที่หนองหารมีปัญหาในการบริหารเรื่องน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคได้มีการกำหนดพื้นที่คลองชลประทานรองรับเบื้องต้นแล้ว ยืนยันว่าการประปาส่วนภูมิภาคไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามจะพัฒนาสื่อสารทำความเข้าใจในพื้นที่และทำให้คุณภาพของน้ำเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและเป็นไปหลักมาตรฐานสากลให้มากที่สุด

๑.๓ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ

๑.๓.๑ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างถนนในพื้นที่ชุมชนเมืองหลวงไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง โดย นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

๑.๓.๒ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง มาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ รถร่วมบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย นางลินดา เชิดชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อชาติ เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

๑.๓.๓ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอรทราบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนลาดท้องคลอง คลองโคกคราม คลองเสื่อน้อย และคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดย นายกษิต์เดช ชูติมันต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

๑.๓.๔ กระตุ้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง กำหนดวันสารทเดือนสิบให้เป็นวันหยุดราชการ โดยมี นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระตุ้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระตุ้ถาม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเรื่องคณะกรรมการพิจารณาขอขยายระยะเวลาการพิจารณา จำนวน ๒ คณะ คือ

๑. คณะกรรมการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญาติติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นการขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒

๒. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นการขอขยายระยะเวลาครั้งที่ ๒

ที่ประชุมรับทราบ

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอนำระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุมมาพิจารณาก่อน

๑. รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

- ครั้งที่ ๙ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๑๐ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๑๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๑๒ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ค้ำมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔)

๒. รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

- ครั้งที่ ๑๓ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๑๔ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๑๕ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- ครั้งที่ ๑๖ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ค้ำมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔)

ที่ประชุมรับรอง

(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๒.๑ รับทราบรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเพื่อดำเนินการ ซึ่งรายงานดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอต่อรัฐสภา เพื่อรับทราบต่อไป

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน บางหน่วยงานมีการของบประมาณจำนวนมาก แต่มีการใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ขอไป หน่วยงานที่มีภารกิจที่สำคัญ เช่นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การศึกษา ได้รับงบประมาณจำนวนที่ไม่เหมาะสม ไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของประชาชน อาทิ เงินกู้ที่ชดเชยการขาดดุล มีการเกินมาอยากทราบว่าเกินมาจากเหตุใด บางหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่จัดสรรให้ โดยเฉพาะที่เป็นงบลงทุนเหตุใดจึงเหลือเป็นจำนวนมากกว่าที่ขอไป มีการประมาณการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจัดทำงบประมาณอย่างขาดดุล อีกทั้งมีการใช้งบประมาณที่ไม่เหมาะสม ฐานะการคลังของปี ๒๕๖๓ ขาดดุลเป็นประวัติการณ์ มีการขาดดุลต่อ GDP ที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มการขาดดุลทางการคลังที่สูงขึ้น จึงควรมีการจัดทำแผนการคลังเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดทำแผนค่าของงบประมาณในปี ๒๕๖๔ เพื่อให้เงินคลังมีการใช้อย่างคุ้มค่า ฐานะการคลังควรลดการขาดดุลได้อย่างรวดเร็ว สร้างความมั่นคงให้กับฐานะการคลัง เพื่อรักษาวินัยทางการคลัง จึงควรกำหนดให้มีแผนการคลังระยะปานกลาง เพื่อแก้ปัญหาการขาดดุล รวมทั้งปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลดีต่อสถานการณ์คลังของประเทศ และส่งผลดีต่อนักลงทุนที่จะให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศ จากรายงาน

ที่นำเสนอพบว่า หน่วยงานไม่สามารถใช้เงินให้เป็นไปตามแผนงานได้ มีการกันเงินเหลือมปีค่อนข้างมาก บ่งบอกได้ว่าประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณกับการทำงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนไม่สัมพันธ์กัน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นการใช้จ่ายเงินอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน

นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ตอบชี้แจง เรื่องการจัดทำแผนการคลังระยะกลาง กระทรวงการคลังได้นำเสนอแผนฯ ฉบับที่ ๔ ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้ว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

นางอัญชลี ศรีอำไพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงว่า การถอนคืนรายได้ ส่วนใหญ่เป็นการถอนคืนรายได้จากกรมภาษี ส่วนรายจ่ายที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่างบประมาณ กรมบัญชีกลางจะไปปรับปรุงแก้ไขรายงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ได้ประโยชน์สูงสุด ในส่วนหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายล่าช้าจะทำการสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะพัฒนารายงานให้ตอบโจทย์กับประชาชน คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย ซึ่งมีการประชุมติดตามหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณวงเงินที่สูงในทุก ๒ เดือน เพื่อติดตามการเบิกจ่าย และสอบถามถึงปัญหาและสาเหตุอุปสรรคในการเบิกจ่าย ซึ่งในคราวถัดไปจะนำผลการติดตามมาเสนอในรายงานดังกล่าวด้วย

นางสาวยอดเยวามาลัย สุนทรพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ตอบชี้แจง ประเด็นการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยลดลง กระทรวงการคลังได้มีการทบทวนเรื่องรายได้คงคลัง จึงได้กู้เงิน เพื่อรักษาระดับเงินคงคลัง เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการคลัง โดยเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ และเป็นไปตามหลักวินัยคงคลัง

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๒ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาเพื่อดำเนินการ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานประจำปี ๒๕๖๒ ของบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอรัฐสภาทราบต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๓ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำเสนอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ รับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม มาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้เสนอรัฐสภาเพื่อทราบต่อไป

รายละเอียดประกอบด้วย การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้าน ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม พลังงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การศึกษา วัฒนธรรม กีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งรายงานความคืบหน้าฯ ในระยะต่อไป ภายหลังแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) มีผลบังคับใช้ สำนักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ มีแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ดังนี้

๑. การสื่อสารสร้างความเข้าใจกิจกรรม Big Rock เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ โดยสำนักงานฯ จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการปฏิรูปประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรม Big Rock ที่กำหนดไว้ในแผนฯ รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการลงสู่หน่วยงานปฏิบัติให้เกิดการนำไปขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริง

๒. ในการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ขอให้หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งแสดงรายการโครงการ/การดำเนินงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามกิจกรรม Big Rock และส่งผลต่อการบรรลุผลอันพึงประสงค์ของแผนการปฏิรูปประเทศ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละประเด็นปฏิรูปโดยระบุวงเงินและที่มาของเงินงบประมาณ

๓. การขับเคลื่อนประเด็นบูรณาการระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการฯ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ร่วมกันหาแนวทางการดำเนินงานภายใต้กิจกรรม Big Rock จัดทำความเชื่อมโยงของกิจกรรมเพื่อสะท้อนภาพรวมของการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการระบุหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนผู้มีส่วนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

๔. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock โดยขอให้สำนักงบประมาณให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรม Big Rock เพื่อให้เกิดการแปลงแผนการปฏิรูปประเทศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม

๕. การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนฯ โดยให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และสำนักงานฯ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับนโยบาย สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ทำหน้าที่ขับเคลื่อนและติดตามในระดับปฏิบัติ รวมถึงพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSUR) เพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน/โครงการที่ดำเนินการภายใต้กิจกรรม Big Rock

ทั้งนี้ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ๑๓ คณะ ได้จัดทำกิจกรรมปฏิรูปใหม่และดึงกิจกรรมปฏิรูปจากแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม มาเป็นกิจกรรม Big Rock ประกอบไปด้วยกิจกรรม Big Rock จำนวน ๖๒ กิจกรรม และมีกฎหมายที่ควรปรับปรุงหรือจัดทำใหม่ จำนวน ๔๕ ฉบับ โดยแนวทางการดำเนินการสำหรับกิจกรรมภายใต้แผนการปฏิรูปที่ไม่ได้เป็นกิจกรรม Big Rock ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตาม

แผนการปฏิรูปฉบับเดิมดำเนินการเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานต่อไป ทั้งนี้ ในการดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกเฉพาะกิจกรรม Big Rock ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเร่งด่วนและดำเนินการร่วมกันหลายหน่วยงาน สามารถดำเนินการและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ รัฐบาลต้องเร่งรัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิรูปทุกด้านอย่างจริงจัง ปรับปรุงแผนให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน นำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ และต้องจัดทำแผนให้เหมาะสมตรงประเด็น เพื่อจะได้ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้สำเร็จ ทั้งนี้ การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศต้องตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด และทำให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จ สิ่งสำคัญคือต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานราชการ เพราะหน่วยงานราชการคือผู้ที่จะนำแผนปฏิรูปประเทศไปปฏิบัติ การปรับโครงสร้างหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และมีโครงการสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับแผนปฏิรูปประเทศ สามารถนำแผนปฏิรูปประเทศไปปฏิบัติได้จริง ที่สำคัญคือ การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศต้องสอบถามจากความต้องการของประชาชน มากกว่าการที่จะให้หน่วยงานราชการเป็นผู้จัดทำแผนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ พร้อมทั้งนี้สมาชิกฯ ขอให้มีการใส่ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว พร้อมทั้งตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ เพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้เห็นผลสำเร็จและความคุ้มค่าของโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ

นอกจากนี้สมาชิกฯ ได้อภิปรายให้ข้อเสนอแนะแผนปฏิรูปด้านต่าง ๆ อาทิ แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย โดยเสนอแนะให้ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัย แผนปฏิรูปด้านการศึกษา เสนอแนะให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ จะทำให้การบริหารจัดการการศึกษาเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพราะการศึกษาคือพื้นฐานสำคัญของสังคม การจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษาที่มีอยู่ยังไม่ตอบสนองความต้องการของนักเรียน ต้องมีการปรับโครงสร้างของหน่วยปฏิบัติ คือ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อที่จะทำให้การเรียนการสอนไปสู่การเรียนรู้และถึงนักเรียนอย่างแท้จริง แผนปฏิรูปด้านการเมือง เสนอแนะให้กำหนดให้มีหลักธรรมาภิบาลของนักการเมือง และจริยธรรมทางการเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ถูกต้อง แผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ควรให้ความสำคัญกับแพทย์แผนไทย และปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับสาธารณสุขให้มีความเหมาะสม และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ การให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขมีความคืบหน้าและดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว ยังไม่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ หวังว่าในคราวต่อไปจะได้รับทราบ แผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูแผนการท่องเที่ยว ยังไม่ครอบคลุมและไม่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์

นายอนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิกฯ ทุกท่าน สำนักงานฯ จะประสานกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการตามข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของสมาชิกฯ นำไปปรับปรุงและเร่งรัดขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศที่ต้องตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงและมุ่งสู่ประชาชนเป็นหลัก ข้อคิดเห็นที่ได้รับได้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีทุกครั้ง และนำไปปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามที่สมาชิกฯ ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศสำเร็จ

สำหรับการประเมินผลการปฏิรูปประเทศนั้น วัตถุประสงค์จากการดำเนินการตามแผน และกิจกรรมที่ทำ ความสำเร็จของแผนต้องติดตามผลสัมฤทธิ์ต่อว่าจะทำได้สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ การขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ สำนักงานฯ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุงทั้งหมด ๓๖ หน่วยงาน ได้มีการทำแผนขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งมีการถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง

ที่ประชุมรับทราบ

๒.๔ รับทราบ (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบและแต่งตั้งเพิ่มเติมคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ รวม ๑๓ ด้าน โดยมีด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพิ่มเติม ส่งผลให้ต้องดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๑๓ ด้าน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่เห็นชอบการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาของกฎหมาย โดยกำหนดประเด็นในการปรับปรุง ๖ ประเด็น ได้แก่ (๑) การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้ชัดเจน สามารถวัดผลการดำเนินการได้ (๒) การปรับตัดกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) (๓) การทบทวนกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ โดยคัดเลือกเฉพาะกฎหมายที่มีความสำคัญ รวมทั้ง จัดลำดับความสำคัญของการเสนอกฎหมาย (๔) การทบทวนขอเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ (๕) พิจารณาความเห็นของหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ ของพระราชบัญญัติฯ และ (๖) ปรับแก้โครงสร้างของแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านให้เป็นรูปแบบเดียวกัน โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศได้ดำเนินการรับฟังความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่รับผิดชอบให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนแล้วเมื่อระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กันยายน ๒๕๖๓ และดำเนินการจัดทำแผนแล้วเสร็จ รวมทั้งจัดส่งให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเพื่อนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป โดยที่ประชุมรวมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แล้วเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามลำดับ

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ อาทิ โครงสร้างของหน่วยงานราชการคืออุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการปฏิรูปประเทศ ข้าราชการทำงานตามระบบราชการปกติ จึงทำให้ปัญหาของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไข ไม่สามารถขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศได้ เพราะติดกับวงจรดังกล่าว การเขียนและจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับสภาพบริบทสังคมปัจจุบัน และให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งได้รับผลกระทบรุนแรงจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ยังไม่เห็นรูปธรรมในการฟื้นฟูกิจการนี้เพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ มีการกำหนดว่าจะตั้งองค์กรพัฒนาพิเศษเพื่อการศึกษาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการ

โอนย้ายหน่วยงานเข้าสู่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ อ้างว่าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่การดำเนินการแบบนี้ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้ การปฏิรูปไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนสังกัด ต้องเปลี่ยนแนวคิด ปรับนโยบายขับเคลื่อนให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด การปฏิรูปด้านการศึกษา ต้องสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษา ขอให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจัดทำให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ชายขอบของประเทศ ในประเด็นการจัดการด้านสาธารณสุข ขาดความชัดเจนด้านการบริหารจัดการส่งผลกระทบต่อตัวชี้วัดจึงควรทำอย่างเร่งด่วน การจัดการศูนย์ประกันสุขภาพ ประกันสังคม ควรมีการจัดการด้านข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาของประชาชน ควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมกับภารกิจงาน ให้ความสำคัญกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ด้วยการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านสาธารณสุข คณะกรรมการปฏิรูปประเทศต้องเป็นผู้รับผิดชอบแผนปฏิรูปประเทศ มิใช่ให้ข้าราชการประจำเป็นผู้รับผิดชอบแผนปฏิรูป ในส่วนของแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ไม่สามารถแก้ปัญหาความแตกแยกในสังคมได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องปรับปรุงหรือพัฒนาแผนปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความแตกแยกให้ได้

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ สั่งปิดการประชุม และหารือเรื่องรับทราบต่อในสัปดาห์หน้า ตามที่สมาชิกฯ เสนอ

ประธานฯ สั่งปิดการประชุม ๑๙.๕๓ น.

ปิดประชุมเวลา ๑๙.๕๓ นาฬิกา
